




SMART TTC PUBLIC COMPANY LIMITED

นโยบาย : เกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)

เลขที่เอกสาร : PB-COM-036

วันที่มีผลบังคับใช้ : 13 มิถุนายน 2566

	บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PB-COM-036	
	นโยบาย : เกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)	วันที่มีผลบังคับใช้ 12 มิถุนายน 2567	
		ปรับปรุงครั้งที่ 00	หน้า 2 หน้า 5

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)

เว็บไซต์ <https://www.smartttc.com/th> มีการใช้ “คุกกี้” และ “Google Analytics” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านสามารถรับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าชมเนื้อหาเว็บไซต์และเป็นการช่วยเหลือบริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด (มหาชน) ในการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เมื่อท่านใช้งานหรือเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมในการใช้คุกกี้ และ Google Analytics

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

ทั้งนี้ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) จะกำหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลอื่น ๆ ที่บริษัท จัดเก็บและวิธีการที่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้


2. ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะบอกให้บริษัททราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อที่จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ และทำให้ท่านใช้งานบนเว็บไซต์ได้สะดวกขึ้น เช่นการจดจำการตั้งค่า การบันทึกการตั้งค่าแรกของการบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างกลับไปค่าเริ่มต้น

3. ประเภทของคุกกี้

- 3.1 คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย
- 3.2 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วย



	บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร	PB-COM-036
	นโยบาย : เกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)	วันที่มีผลบังคับใช้ 12 มิถุนายน 2567	
		ปรับปรุงครั้งที่	00

ปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิภาพของโฆษณาของเรา

- 3.3 คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์
- 3.4 คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับให้เว็บไซต์และเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บตรงกับความสนใจของท่านมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว และ
- 3.5 คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น การเลือกแสดงโฆษณาสินค้าที่ท่านสนใจ การป้องกันหรือการจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นหน้าเว็บไซด์ของโฆษณาซ้ำๆ เพื่อช่วยวัดความมีประสิทธิภาพของโฆษณา

4. การตั้งค่าคุกกี้

ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน ซึ่งท่านอาจปฏิเสธการติดตั้งคุกกี้ทั้งหมดหรือบางประเภทก็ได้ แต่พึงตระหนักว่าหากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านด้วยการบล็อกคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเราได้

เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน

5. การแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)


นโยบายฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของบริษัท โดยท่านสามารถติดตามการปรับปรุงแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy) ได้บนเว็บไซต์นี้

6. ช่องทางติดต่อ

รายละเอียดของบริษัทฯ

ชื่อ: บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 68/1 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

	บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด (มหาชน)	รหัสเอกสาร PB-COM-036	
	นโยบาย : เกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)	วันที่มีผลบังคับใช้ 12 มิถุนายน 2567	
		ปรับปรุงครั้งที่ 00	หน้า 4 หน้า 5

กรุงเทพมหานคร

ช่องทางการติดต่อ: E-mail address : smartttc@smartttc.com

โทรศัพท์ : 02-157-0701

นโยบายการใช้ข้อมูลภายในฉบับนี้ให้บังคับใช้ถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2567

บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด (มหาชน)



(นายสุสันต์ ยศะสินธุ์)

ประธานกรรมการ

